

เวียดนาม เชินสัญญาาร่วมกับโบอิง ขยายแผนธุรกิจ

การบิน



เวียดนามได้ทำการลงนามความร่วมมือกับบริษัท โบอิง เพื่อการวิจัยและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ระหว่างพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวียดนาม ณ หอการค้าสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ดีซี

นาย เหงียน ทัง หุง รองประธานกรรมการบริหารสายการบินเวียดนาม และนายสแตนลีย์ รอท รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบริษัทโบอิง ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกของ ฯพณฯ นาย เหงียน ฟู จรอม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนาม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวียดนาม

สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของเวียดนามให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยศักยภาพของเครื่องบินเชิงพาณิชย์ของโบอิงรวมถึงการให้บริการ โบอิงและเวียดนามยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อจะผลักดันศักยภาพของเครื่องบินโบอิงให้ดีที่สุดและมีความ สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจการบินของเวียดนามที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งเงื่อนไขทางการค้า การบินและการฝึกอบรมซ่อมบำรุง นโยบายทางการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมไปถึงการจัดการแหล่งเงินทุนอีกด้วย

“โบอิงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับเวียดนามในครั้งนี้ และบริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนเวียดนามอยู่เสมอ เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจทางการบินของเวียดนาม” นายสแตนลีย์ รอท กล่าว

นาย เหงียน ทัง หุง กล่าวว่า “การลงทุนอย่างต่อเนื่องของเวียดนามในการจัดหาเครื่องบินที่ใหม่และทันสมัยนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อแผนกลยุทธ์ในการผลักดันการเติบโตแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เวียดนามรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการลงนามความร่วมมือในวันนี้ นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับเวียดนามและโบอิงในอนาคต”

เวียดนาม ประสบความสำเร็จด้วยอัตราอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี พ.ศ.2554 โดยก่อนหน้านี้มีแผนการจัดซื้อเครื่องบิน 107 ลำ เพื่อตอบรับอัตราการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เวียดนามมีเครื่องบินแอร์บัส A320 และแอร์บัส A321 รวมทั้งหมด 25 ลำ และมีแผนที่จะเพิ่มเครื่องบินอีก 4 ลำ ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2558 และในงานปารีส แอร์ โชว์ 2015 ที่ผ่านมา เวียดนาม ได้สั่งเครื่องบิน A321 จำนวน 6 ลำ และพร้อมที่จะ

ส่งมอบภายในปี พ.ศ.2560

โบอิง เป็นบริษัทการบินที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องบินเชิงพาณิชย์ ระบบป้องกัน และระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม ติดอันดับบริษัทส่งออกอันดับต้นๆ ของสหรัฐฯ ที่มีการนำส่งเครื่องบินให้กับสายการบินและพันธมิตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใน 150 ประเทศ และเครื่องบินโบอิงกว่า 10,000 ลำสำหรับการให้บริการเครื่องบินเชิงพาณิชย์ทั่วโลก นอกจากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับเครื่องบินพาณิชย์และอากาศยานด้านการทหาร ดาวเทียม อาวุธ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบป้องกัน ระบบการเปิดตัว ระบบข้อมูลการสื่อสารล้ำสมัย และการฝึกอบรมด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ ระหว่างการมาเยือนสหรัฐอเมริกาของ ฯพณฯ นาย เหงียน ฟู จร นับเป็นโอกาสอันดีที่เวียดเจ็ทยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทเจฟิมอร์แกน เซส ที่จะเป็นที่ปรึกษาและช่วยจัดการด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อและเช่าเครื่องบินที่ได้รับการรับรองจาก ECA (Export Credit Agency) ทั้งปัจจุบันและแผนการในอนาคต

นอกจากนี้ เวียดเจ็ทยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ฮันนี่เวลล์ แอโรสเปซ (Honeywell Aerospace) ในการเลือกอุปกรณ์ช่วยในการสตาร์ท หรือ Auxiliary Power Units (APU) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Avionics เพื่อรองรับแผนการนำเข้าอากาศยานของเวียดเจ็ทในอนาคตซึ่งมีมูลค่า กว่า 56,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,848 ล้านบาท) ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเวียดเจ็ทในการเลือกที่จะติดตั้งเครื่อง APU ของบริษัทฮันนี่เวลล์และระบบ Avionics สำหรับเครื่องบินรุ่นใหม่ที่จะได้รับมอบตั้งแต่วันนี้จนถึงปี พ.ศ. 2560